

Hội thảo khu vực ASEAN về Chiến lược phát triển thống kê

Ngày 28-29/11/2012, tại trụ sở ASEAN (Jakarta, Indonesia) đã diễn ra Hội thảo khu vực ASEAN về Chiến lược phát triển thống kê: "Hướng đến Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN mạnh hơn". Tham dự Hội thảo có đại diện Ban thư ký ASEAN, đại diện cơ quan thống kê quốc gia của các nước thành viên ASEAN, đại diện Eurostat, UNescap, IMF, Paris21.

Hội thảo nhằm tăng cường Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN gồm 4 phiên họp chính thức: i) Hệ thống thống kê cộng đồng ASEAN: Các đối tác chính; ii) Hạ tầng hệ thống dữ liệu khu vực, kinh nghiệm của Eurostat; iii) Hỗ trợ của các đối tác ngoài ASEAN; iv) Kết hợp Chiến lược của khu vực vào Chiến lược phát triển thống kê của mỗi quốc gia. Đại diện Thống kê Việt Nam, ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện KHTK, ông Lưu Văn Vĩnh, Vụ trưởng Vụ TKNN&HTQT đã trình bày kinh nghiệm xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam.



Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Hội thảo tham vấn về xây dựng kế hoạch hành động của Việt Nam thực hiện Chiến lược toàn cầu về tăng cường thống kê nông nghiệp



Hội thảo do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp với TCTK tổ chức trong 3 ngày từ 19-21/11/2012 tại Thành phố Vinh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Về phía Việt Nam, có ông Nguyễn Văn Liệu, phó Tổng cục trưởng TCTK, ông Phạm Quang Vinh, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, ông Nguyễn Việt Chiến, Giám đốc Trung tâm tin học và thống kê Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về phía ADB, có bà Dalisay S.Maligalig, Trưởng ban Thống kê Ngân hàng ADB và TS.Isidoro S. David, chuyên gia tư vấn quốc tế của ADB chủ trì hội thảo. Chiến lược toàn cầu về tăng cường thống kê nông nghiệp được xây dựng dựa trên 3 trụ cột: 1 – Xác định bộ dữ liệu chủ yếu tối thiểu, 2 - Tích hợp thống kê nông nghiệp vào hệ thống thống kê quốc gia và 3 – Xây dựng năng lực và quản trị thống kê nông nghiệp.

Các đại biểu tập trung thảo luận nhóm nhằm xác định bộ chỉ tiêu tối thiểu, sử dụng phân tích các bên liên quan nhằm xác định mối quan tâm, các vấn đề, nguồn lực và trách nhiệm của các bên, sử dụng phân tích cây vấn đề để xác định nguyên nhân và tác động của vấn đề, sử dụng phân tích cây mục tiêu để xác định các tác động, kết quả trung hạn và các hoạt động cho mỗi đầu ra trong ngắn hạn, sử dụng phân tích chuỗi kết quả để xác định các chỉ tiêu giám sát, cơ chế báo cáo và giá định/rủi ro đối với các kết quả/đầu ra.

Đây là một trong những dự án nâng cao năng lực hành động của Việt Nam thực hiện Chiến lược toàn cầu về thống kê nông nghiệp, đồng thời đáp ứng tốt hơn yêu cầu thông tin về nông nghiệp, nông thôn của các quốc gia.

Việt Nam là một trong năm nước ở khu vực được ADB chọn tham gia dự án. ADB đánh giá cao cả về chuyên môn cũng như việc tổ chức thực hiện từ phía Việt Nam và TCTK.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Tin về đào tạo

Thực hiện Quyết định số 53/QĐ-VTKÉ ngày 20/11/2012 và Quyết định số 54/QĐ-VTKÉ ngày 20/11/2012 của Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, Viện KHTK đã phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ - Tổng cục Thống kê tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Thống kê và lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê Chương trình Thống kê viên chính tại Hà Nội. Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK và bà Trần Thị Hằng, phó Tổng cục trưởng TCTK đã đến dự Lễ khai giảng và chỉ đạo lớp học.



Bà Trần Thị Hằng, Phó Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu và viên học dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thống kê



Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng TCTK, các đại biểu và học viên tham dự Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính)

Học viên tham dự lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ thống kê là những công chức, viên chức đang làm việc trong Hệ thống thống kê tập trung (từ Thừa Thiên Huế trở ra), nhưng chưa qua đào tạo chuyên ngành thống kê. Đây là khóa học đầu tiên được tổ chức thuộc Đề án đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ những người làm công tác thống kê thuộc Hệ thống thống kê tập trung, nằm trong Chương trình hành động của CLTK 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Học viên hoàn thành lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ công tác thống kê (Chương trình Thống kê viên chính), và sau khi hoàn thành chương trình Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước (Chương trình Chuyên viên chính) sẽ đủ điều kiện được tham dự kì thi nâng ngạch Thống kê viên chính.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Hội thảo “Thiết kế mẫu điều tra lĩnh vực dân số và lao động”

Ngày 28/11/2012, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo “Thiết kế mẫu điều tra lĩnh vực dân số và lao động”. Ông Đỗ Thức, Tổng cục trưởng chủ trì Hội thảo.

Ông Đồng Bá Hương, chuyên viên cao cấp, trình bày báo cáo “Một số kinh nghiệm trong thiết kế mẫu điều tra”. Báo cáo này bao gồm các nội dung: (1) Giới thiệu chung; (2) Các kỹ thuật chọn mẫu; (3) Sai số mẫu; và (4) Một số nhận xét và khuyến nghị. Ngoài ra, Hội thảo đã nghe các tham luận từ các đơn vị như Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Vụ Phương pháp chế độ thống kê và Công nghệ thông tin, Viện Khoa học Thống kê.

Ông Đỗ Thức đánh giá cao báo cáo trình bày tại Hội thảo. Tuy nhiên, thiết kế mẫu điều tra là vấn đề tương đối phức tạp, vì vậy đề nghị các đơn vị của Tổng cục cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy đủ hơn về vấn đề này.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Lễ Khởi động Dự án 00068992 “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (CLTK11-20)”



Ngày 19/ 11/2012, tại Hà Nội, TCTK phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Lễ Khởi động Dự án 00068992 “Hỗ trợ thực hiện CLTK11-20”. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT, chủ trì Lễ khởi động.

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ TCTK và các cơ quan liên quan của Việt Nam thực hiện CLTK11-20. Trong đó tập trung vào hoàn thiện môi trường luật pháp Thống kê, cơ chế phối hợp của các đối tượng có liên quan trong tổ chức Thống kê Việt Nam, công tác phổ biến số liệu, hoàn thiện phương pháp luận và các kỹ thuật thống kê trong một số lĩnh vực cũng như hỗ trợ công tác theo dõi và đánh giá thực hiện CLPTTK Việt Nam.

Dự án tập trung vào 4 kết quả đầu ra cơ bản: (1) Hoàn thiện môi trường luật pháp Thống kê; (2) Tăng cường năng lực Hệ thống Thống kê; (3) Hoàn thiện và nâng cấp phương pháp thống kê cho phù hợp với chuẩn quốc tế trong tất cả các giai đoạn thu thập, xử lý, tổng hợp và phân tích số liệu thống kê; (4) Đảm bảo việc thực hiện “CLTK11-20” được phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong Hệ thống Thống kê và các đối tác phát triển, và được theo dõi và đánh giá có hệ thống, đều đặn.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Hội thảo Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2012

Ngày 5/12/2012, tại Hà Nội, TCTK đã tổ chức Hội thảo “Kết quả thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung (GDDS) năm 2012”. Ông Nguyễn Bích Lâm, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo. Là cơ quan điều phối GDDS của Việt Nam, hàng năm TCTK đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức họp với các Bộ, Ngành để tổng kết các công việc thực hiện trong năm, đồng thời thống nhất kế hoạch triển khai cho năm tiếp theo.

Ông Đậu Ngọc Hùng, điều phối viên quốc gia về GDDS, đã trình bày báo cáo “Thực hiện Hệ thống phổ biến số liệu chung năm 2012 và kế hoạch năm 2013”.

Các đại biểu tham dự hội thảo tập trung thảo luận theo các nội dung: (1) Đánh giá tổng quan chung về Báo cáo; (2) Đại diện các Bộ, Ngành phát biểu và đánh giá tình hình thực hiện nghiệp vụ thống kê tại Bộ, Ngành đó; (3) Trao đổi về kế hoạch triển khai GDDS trong năm 2013, khả năng cung cấp số liệu và áp dụng công nghệ đổi mới với Trang dữ liệu quốc gia tóm tắt; (4) Trao đổi kế hoạch triển khai các chỉ tiêu GDDS, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.



Nguồn: <http://gso.gov.vn>